

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN: TÔ VĂN HÙNG

Ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Đơn vị bầu cử số 8 (Phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam & Hòa Hiệp Bắc)

Họ và tên: **Tô Văn Hùng**, sinh năm 1976

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư, Giảng viên

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quy hoạch vùng & đô thị

Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa Kiến trúc trường Đại học Bách khoa, ĐHQĐN.

UV BCH TW Hội KTS Việt Nam, Phó CT thường trực Hội KTS Đà Nẵng.

Nhận thức các vấn đề liên quan lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị mà Đà Nẵng đang phải đối mặt:

+ Làm thế nào để Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường?

+ Lựa chọn mô hình đô thị như thế nào đủ sức chứa 2,5-3 triệu dân? Đô thị có bản sắc, tiện ích cao nhưng phải tạo ra nhiều giá trị gia tăng phát triển kinh tế xã hội?

+ Làm thế nào giữ gìn môi trường trước sức ép của quá trình đô thị hóa và dân số tăng cao? Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời chú trọng gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên (Sông, núi, Biển), đảm bảo an ninh quốc phòng...?

Tất cả đều đó rất cần những *giải pháp tổng thể, có hệ thống, vừa mang tầm chiến lược nhưng cũng phải cụ thể* để có thể triển khai thực hiện.

Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, là tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch vùng & đô thị, tôi sẽ tham gia đề xuất những kế hoạch dài hạn và hàng năm về *sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn*; Tham gia kiến nghị *hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định quản lý về xây dựng, đất đai*, chú trọng lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, *tăng cường phân cấp phân quyền trong cấp phép xây dựng và quản lý đô thị*. Tham gia giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng quy hoạch, tiết kiệm tài

nguyên, bám sát mục tiêu đã đề ra, phù hợp lợi ích lâu dài, góp phần sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn đầu tư khác một cách hiệu quả.

Thứ hai, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH, tôi sẽ tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách, tận dụng mọi nguồn lực nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là việc ưu tiên đầu tư nâng cấp CSVC, đội ngũ CBGD, môi trường học tập các bậc mầm non và phổ thông; Khắc phục tình trạng học thêm dạy thêm tràn lan và nhiều vấn đề liên quan khác đang *gây tổn hại đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục trong toàn xã hội*; Kiến nghị với chính quyền tăng cường phối hợp và hỗ trợ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi sẽ chú trọng đề xuất các biện pháp khuyến khích các hoạt động NCKH, gắn nghiên cứu với thực tiễn phát triển của địa phương, với từng lĩnh vực, từ đó có thể tận dụng những phát minh, sáng chế và ứng dụng công nghệ tiên tiến để góp phần phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, với tư cách là ủy viên BCH TW Hội KTS Việt Nam, Phó CT thường trực Hội KTS Đà Nẵng, Ủy viên Liên hiệp các Hội KHKT thành phố, tôi sẽ có cơ hội thuận lợi để tiếp xúc, phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó tranh thủ được trí tuệ, tâm huyết, những sáng kiến đóng góp cho hoạt động của HĐND trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị Đà Nẵng.

Thứ ba, là đại biểu được cử tri trên địa bàn Quận Liên Chiểu bầu chọn, tôi sẽ chú trọng nghiên cứu đề xuất giải pháp ưu tiên nguồn lực, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn đầu tư phát triển đô thị phía Tây Bắc thành phố, tạo ra các *yếu tố tạo thị* nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, hoàn chỉnh hạ tầng và nâng cao trình độ văn hóa văn minh đô thị. Với hàng trăm nhà máy, XNCN, nhiều trường đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn Quận Liên Chiểu, tôi sẽ chú trọng công tác *đảm bảo môi trường, an toàn giao thông và nâng cao đời sống văn hóa* cho hàng vạn công nhân, sinh viên đang cư trú tại đây. Đặc biệt đối với 3 Phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc, tôi sẽ nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề mà lâu nay cử tri phản ánh, đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các quy hoạch treo, điều chỉnh dự án quy hoạch không hiệu quả, khai thác quỹ đất hiện có để *tăng cường xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa* phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn; nhất là kiến nghị *tăng cường giải pháp giảm thiểu*

tác hại của thiên tai cho các khu dân cư nằm trong vùng dễ bị tổn thương, phát huy giá trị làng nghề truyền thống, nhất là đời sống vật chất tinh thần của những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ di dời giải tỏa.

Cuối cùng, phải *sâu sát thực tế, hiểu dân, bám dân, trần trở với đời sống* người dân mới có thể tham gia kiến nghị những chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân nhưng đồng thời phải đáp ứng lợi ích lâu dài cho tương lai thành phố. Do đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, ưu tiên thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư nguyện vọng và đề xuất của cử tri để truyền tải, phản ánh đến diễn đàn HĐND thành phố, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình, tham gia với các cơ quan có trách nhiệm để xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được. Tôi sẽ tích cực tham gia chất vấn các cơ quan của chính quyền các vấn đề mà cử tri quan tâm, những bất cập trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị và kiến nghị các cấp xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Tôi sẽ tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân thực hiện để các nghị quyết của HĐND, các chính sách quản lý nhà nước đi vào cuộc sống.

Nếu được tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND thành phố, tôi xin cam kết thực thi đầy đủ và có hiệu quả các nội dung chương trình hành động của mình, thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia mọi hoạt động của HĐND, đáp ứng lòng mong đợi và sự tín nhiệm của bà con cử tri.

Đà Nẵng, ngày 10/5/2016

Ứng cử viên HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021



TS.KTS TÔ VĂN HÙNG